



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาราคาซังน้ำ หรือปัญหาภัยแล้ง

.....

ด้วยในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปีเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยขอร่วมมือทุกท่านปฏิบัติ ดังนี้

๑. ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด วิธีการประหยัดน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำและการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง และไร้ประโยชน์ สามารถทำได้โดยการไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา เมื่อล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน โกนหนวด ถูสบู่ ล้างจาน ควรปิดก๊อกน้ำก่อน และค่อยเปิดขณะที่ชะล้างหรือทำความสะอาด ขณะรดน้ำต้นไม้ควรใช้สปริงเกอร์ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดด้วยสายยาง ใช้ถังน้ำและฟองน้ำล้างรถ ไม่ใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเพราะจะใช้น้ำมากกว่าที่จำเป็นถึง ๔ เท่า ควรปิดน้ำขณะล้างรถ แล้วค่อยเปิดน้ำชะล้างทีเดียว การใช้งานขณะล้างพืชผักและผลไม้ ไม่ควรเปิดน้ำไหลตลอดเพราะจะเปลืองน้ำกว่าที่จำเป็นถึง ๑ เท่า ควรหาภาชนะใส่ขณะล้างและนำน้ำที่ใช้ล้างผักแล้ว ไปรดต้นไม้ นอกจากนี้ไม่รดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัดเพราะอาจจะทำให้มีการระเหยของน้ำโดยที่ต้นไม้และดินไม่อาจซับน้ำไว้ได้ ควรรดน้ำต้นไม้ในเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น สำหรับน้ำดื่มที่หลีกเลี่ยงการดื่มให้ใช้รดน้ำต้นไม้ ชำระพื้นผิวหรือทำความสะอาดสิ่งต่างๆแทน และควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศ ที่หัวก๊อกของชักโครก ฝักบัว ก๊อกและหัวฉีดน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณการไหลของน้ำ

๒. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครกหรือท่อน้ำภายในบ้านเรือน โดยเริ่มจากการตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครกโดยหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูที่สีของน้ำที่ไหลลงโถสุขภัณฑ์หากพบว่าน้ำสีไหลลงมาโดยไม่ได้กดชักโครกแสดงว่า มีการรั่วซึมให้รีบจัดการซ่อมแซมทันที รวมทั้งไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ เศษเคมีต่างๆลงในชักโครกเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำในปริมาณมากจากการกดชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ และควรตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำภายในบ้านด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้น้ำระยะหนึ่งและควรจดหมายเลขมาตร วัดน้ำไว้ หากพบว่าเลขมาตรวัดเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำแสดงว่ามีการรั่ว และถ้าพบว่าเลขมาตรวัดเปลี่ยนแปลง โดยที่ยังไม่มีการเปิดใช้แสดงว่าเกิดการรั่วไหลของน้ำให้รีบจัดการซ่อมแซม

/๓. ร่วมกันซ่อมแซม

๓. ร่วมกันซ่อมแซมและทำความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำและควรจัดหาภาชนะในการบรรจุน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และสร้างภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะที่ขาดแคลนน้ำ

และสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณคริสตจักรมาบอำมฤต ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. เป็นช่วงพักเบรุตเตอร์แรงดันน้ำ ทำให้น้ำไหลช้าหรืออาจจะไม่ไหลเลย ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าวด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต